



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อชี้แจงฯ จากนางจันทร์เพ็ญ วรรณแก้ว
กรณีการขออนุญาตก่อสร้างก่อสร้างโรงเรียนสุกร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้รับแจ้งจากนางจันทร์เพ็ญ วรรณแก้ว ราษฎร หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองชัยศรี ว่ามีความประสงค์ขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนสุกร จำนวน ๑ เรือน สำหรับการจำหน่ายสุกร จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว สถานที่ก่อสร้างบนหนังสือรับรองประโยชน์ (น.ส.ก ๓ก) เลขที่ ๒๔๒ เล่ม ๓ก หน้า ๔๒ เลขที่ดิน ๙ หมายเลข ๕๕๓๘ IV แผ่นที่ ๑๓๘ ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนสุกรดังกล่าวข้างต้น อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่อาจจะได้รับผลกระทบในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน รวมทั้งผลดี ผลเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้น และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ นางจันทร์เพ็ญ วรรณแก้ว ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนสุกรเพื่อป้องกันจากโรคระบาดสุกร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในพื้นที่ขึ้น ประกอบกับเพื่อเปิดโอกาสให้ นางจันทร์เพ็ญ วรรณแก้ว ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ประสงค์จะก่อสร้างโรงเรียนสุกรดังกล่าว ได้ชี้แจงความเป็นมาในการก่อสร้างโรงเรียนสุกร และมาตรการและแนวทางในการควบคุมป้องกันโรค รวมถึงการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย กลิ่น เสียย ผุ่น ลอองๆ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อชี้แจงฯ จาก นางจันทร์เพ็ญ วรรณแก้ว เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ นางจันทร์เพ็ญ วรรณแก้ว ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนสุกร สำหรับเลี้ยงสุกร จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว นั้น มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑.๑ เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อชี้แจงฯ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี www.nongchaisri.go.th

/...๑.๒ ติดประกาศ

๑.๒ ติดประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อชี้แจงฯ ดังกล่าว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ

๑.๓ ทำหนังสือถึงผู้นำท้องที่ ประกอบด้วย กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่จะก่อสร้างโรงเรียนสุกร เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม

๑.๔ ทำหนังสือถึงหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอหนองหงส์ ปศุสัตว์อำเภอหนองหงส์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเบื้องน้อย และปลัดอำเภอหนองหงส์ (ประจำตำบลหนองชัยศรี) เข้าร่วมประชุมประชาคมและร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม

๑.๕ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี และส่วน/กองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประชาคม


๑.๖ เมื่อดำเนินการจัดการประชุมประชาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นและสรุปผลการประชุมประชาคมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประชาคม ต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมีอายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ ในวันประชุมประชาคม

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุญาตให้ นางจันทร์เพ็ญ วรรณแก้ว ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนสุกร สำหรับเลี้ยงสุกร จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว องค์การบริหารส่วนตำบล หนองชัยศรี จึงขอประกาศเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟังข้อมูล และร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนสุกรของ นางจันทร์เพ็ญ วรรณแก้ว ในวันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น - ๑๒.๐๐ น ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเอกรัฐ นานอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี